

Số: /BC-UBND

Hà Thanh, ngày 29 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. UBND xã chỉ đạo quán triệt thực hiện các nội dung văn bản hướng dẫn tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống tham nhũng, lãng phí từ đó có giải pháp thiết thực, hiệu quả về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là lĩnh vực Tài chính ngân sách trong bối cảnh dịch bệnh luôn hoành hành, thời tiết, thiên tai khó lường và trong công tác tổ chức việc cưới, việc tang, các lễ hội trong nhân dân.

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP)

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là tuyên truyền đến từng chi bộ, từng người dân thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức việc cưới, việc tang và các lễ hội tại các đình, chùa trong nhân dân.

Đề triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác THTK, CLP, UBND xã tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP và các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về THTK, CLP.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động THTK, CLP và việc THTK, CLP của UBND xã:

UBND xã chỉ đạo các đoàn thể, đài truyền thanh tuyên truyền phổ biến những nội dung liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cuộc họp của đơn vị, các hương ước của làng, của khu dân cư, thực hiện công khai tài chính đối với từng cấp, chế độ báo cáo, minh bạch trong mua sắm tài sản công, phương tiện, việc định mức khoán, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, giám sát đầu tư công

II. Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Tình hình nhiệm vụ thu- chi ước đến ngày 31/12/2022.

- Tổng thu ngân sách xã ước đạt 6.065.325.883 đồng. Bao gồm:

+ Các khoản thu tại địa phương: 173.016.997 đồng

+ Thu chuyển nguồn: 148.053.400 đồng

+ Thu kết dư ngân sách: 229.672.486 đồng

+ Các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.556.000.000 đồng

+ Các khoản thu bổ sung có mục tiêu đạt: 958.583.000 đồng

- Tổng chi ngân sách xã ước đạt: 6.065.325.883 đồng. Bao gồm:
- + Chi đầu tư phát triển: 577.702.400 đồng
- + Chi thường xuyên: 5.233.623.483 đồng
- + Chi thoái trả cấp trên: 180.000.000 đồng
- + Chi chuyển nguồn CCTL: 74.000.000 đồng

2. Đánh giá kết quả thực hiện:

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong việc chấp hành lập thẩm định phê duyệt dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình được đấu thầu công khai, thực hiện đúng luật đầu tư xây dựng cơ bản, tất cả các công trình đầu tư xây dựng cơ bản đều được sự giám sát của thanh tra nhân dân. Trong mua sắm tài sản công khai thông báo mời chào hàng cạnh tranh, mua sắm trang thiết bị phương tiện cho các phòng ban UBND xã, đều được thực hiện đúng theo chế độ chính sách để đáp ứng nhu cầu làm việc đạt hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của xã đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch, đề cao vai trò Hội đồng nhân dân, MTTQ và các thành viên của MTTQ trong thực hành, tiết kiệm chống lãng phí, các cuộc hội nghị thường xuyên lồng ghép mục đích giảm chi phí ngân sách. Căn cứ dự toán được trình trước kỳ họp cán bộ chuyên môn bám sát dự toán để thực tốt nhiệm vụ chi. Công tác chi hội nghị tổng kết cuối năm không chi vượt quá định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, việc chi lễ hội, lễ kỷ niệm phải trong phạm vi dự toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm việc cử cán bộ đi học, đều có kế hoạch, yêu cầu cụ thể, Chi cán bộ đi học. UBND xã chỉ hỗ trợ, trong quản lý sử dụng điện nước phải tiết kiệm, hàng năm số cán bộ phải kê khai tài sản thu nhập trong năm báo cáo đầy đủ theo quy định. Trong nhân dân đa phần đã có ý thức thực hiện tiết giảm chi phí không mở rộng, lãng phí trong công tác việc cưới, việc tang, các lễ hội được rút gọn đảm bảo đủ phần lễ, hội theo quy định, những người qua đời trong nhân dân đã thực hiện việc hỏa táng chiếm tỷ cao so với việc hung táng làm giảm được chi phí cả về kinh phí lẫn diện tích nghĩa trang và giảm thiểu việc ô nhiễm môi trường. Tuyên truyền đến từng hộ dân phân loại và xử lý rác thải tại nguồn để giảm thiểu môi trường độc hại do các rác thải gây ra.

Tổng số cán bộ và công chức xã là 18 người. UBND xã đã chỉ đạo cán bộ công chức văn phòng nội vụ, phối hợp ban ngành giám sát mức độ hoàn thành của từng tập thể, cá nhân để làm căn cứ xét công tác thi đua khen thưởng hàng năm, thực hiện tốt việc phân công, sắp xếp lao động hợp lý phù hợp năng lực,

đúng chuyên môn của từng người, đảm bảo thời gian thường trực làm việc theo mùa. Đảm bảo thời gian, công việc an toàn nơi làm việc trụ sở UBND xã.

Tình hình thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên cơ sở các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, thực hiện tốt các quy định về công khai tài chính từ xã đến thôn, làm tốt dự toán ngân sách phân bổ từ đầu năm làm căn cứ chi đúng, chi đủ cho các đơn vị, công khai minh bạch các loại quỹ, các khoản đóng góp của tổ chức cá nhân từ đó làm cơ sở cho việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

III. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp

Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải xây dựng các định mức tiết kiệm cụ thể trong từng lĩnh vực để giao chỉ tiêu phần đầu, đồng thời gắn với chế độ khen thưởng được kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, rà soát các định mức chi tiêu không còn phù hợp để kiến nghị cấp trên. Đẩy mạnh công tác giám sát đầu tư cộng đồng, trong đó tập trung các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, chi tiêu ngân sách, quản lý đất đai, các công việc phát sinh trong thôn, xóm, đảm bảo thời gian thường trực tại trụ sở. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi, vi phạm, đồng thời thực hiện công khai việc xử lý tổ chức cá nhân trên thông tin đại chúng để nâng cao tính răn đe của pháp luật, tham mưu UBND xã giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện công khai trong mọi lĩnh vực nhất là tài chính ngân sách.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Thúc

